

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NAM ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12 /BC-HĐND

Nam Đông, ngày 26 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

**Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm
sáu tháng cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019), Luật hoạt động giám sát của Quốc Hội và Hội đồng nhân dân 2015 và thực hiện chương trình công tác của Thường trực HĐND năm 2023; Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về chương trình giám sát năm 2023. Thường trực HĐND báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

1. Về tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện

Trong 6 tháng, HĐND huyện đã tổ chức 02 kỳ họp: Kỳ họp chuyên đề thứ 5 và kỳ họp thường lệ thứ 6 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể như sau:

a) Kỳ họp chuyên đề thứ 5, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND huyện: Tổ chức kỳ họp này, đã thống nhất thông qua 03 Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án các hạng mục: Trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, huyện Nam Đông gồm Trường Tiểu học Hương Sơn; Trường Tiểu học Hương Hòa; Trường Tiểu học và THCS Nam Phú.

b) Chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 6, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND huyện: Thường trực HĐND huyện đã chủ trì tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện để thống nhất chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6; qua đó, đã ban hành Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 11/5/2023 về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình theo các nội dung Hội nghị liên tịch. Đồng thời, HĐND huyện biểu quyết thông qua 5 nghị quyết đó là: (1) Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; (2) Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2022; (3) Nghị quyết thông qua đề án “phát triển vùng trồng quế nguyên liệu huyện Nam Đông giai đoạn năm 2023-2030”; (4) Nghị quyết thông qua đề án “Ngăn chặn, hạn chế, đẩy lùi, tiến tới chấm

dứt tình trạng săn, bắt, bẫy, mua, bán, sử dụng, tiêu thụ động vật hoang dã trên địa bàn huyện Nam Đông giai đoạn 2023-2030”; (5) Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024.

2. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện.

- Phối hợp UBND huyện triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023 xem xét và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND cấp trên và cấp mình, nhất là về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu ngân sách năm 2023 và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp trên và cấp mình.

- Đại biểu HĐND đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn để báo cáo nội dung kết quả kỳ họp và các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khoá VII. Đồng thời tăng cường kiểm tra ở cơ sở, lắng nghe ý kiến, phản ánh của cử tri, tham gia đối thoại với nhân dân tại các buổi tiếp dân với UBND huyện để giải đáp những thắc mắc, giải thích và trả lời trực tiếp các kiến nghị của cử tri. Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc liên quan đến thẩm quyền của huyện đã được Thường trực HĐND huyện tổng hợp, chuyển UBND huyện nghiên cứu, xử lý và trả lời cho cử tri tại kỳ họp tiếp theo. Việc trả lời những kiến nghị, đề xuất của cử tri đã được UBND huyện thực hiện nghiêm túc, rõ ràng, có giải pháp, lộ trình giải quyết cụ thể.

- Tiếp tục đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND huyện tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện các Nghị quyết mà HĐND huyện đã ban hành đến các cấp, các ngành, các Thôn, Tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn biết để thực hiện. Đồng thời, giám sát vận động người dân tích cực tham gia lao động, sản xuất với quyết tâm cao nhất để hoàn thành Nghị quyết của huyện đề ra; tiếp tục đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND huyện làm tốt trách nhiệm của đại biểu dân cử: gần dân, sát dân lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân và phản ánh kịp thời lên các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết.

3. Hoạt động tiếp dân.

Sáu tháng đầu năm Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND huyện tổ chức những buổi tiếp công dân định kỳ tại các xã Thượng Quảng, Hương Sơn, thị trấn Khe Tre, Thượng Long, Hương Phú và tiếp dân thường xuyên tại Ban Tiếp công dân huyện của lãnh đạo HĐND và UBND huyện; công tác tiếp công dân đã được duy trì thực hiện đúng quy định của pháp luật; tại các buổi tiếp dân, Lãnh đạo huyện đã giải thích đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đề xuất, kiến nghị của nhân dân; đồng thời trả lời trực tiếp một số thắc mắc thuộc thẩm quyền của huyện và hướng dẫn nhân dân liên hệ với các cơ quan liên quan để được xem xét, giải quyết.

- Thường trực HĐND phối hợp với Thường trực UBMT huyện tổ chức tốt công tác chuẩn bị cho đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh ứng cử địa bàn lên tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn

4. Về hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND

- *Về tổ chức giám sát thường xuyên:* Thường trực HĐND huyện cùng các Ban duy trì tốt các hoạt động giám sát thường xuyên về tình hình kinh tế xã hội theo nghị quyết đề ra, nắm tình hình chung về thực hiện nghị quyết của HĐND cấp mình cũng như việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trên các lĩnh vực như: nắm tình hình đời sống nhân dân trước, trong và sau Tết Quý Mão; sản xuất nông nghiệp vụ Đông - Xuân, công tác cải tạo vườn; trao tặng quà cho đối tượng chính sách trên địa bàn huyện đặc biệt quan tâm đồng bào dân tộc thiểu số; giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn; chỉ đạo, đôn đốc Ban Kinh tế-xã hội, Ban Pháp chế, các Tổ và đại biểu HĐND huyện tăng cường giám sát thường xuyên trên các lĩnh vực.

- *Về tổ chức giám sát chuyên đề:* Trên cơ sở Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023. Thường trực HĐND huyện chỉ đạo các Ban xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát chuyên đề theo sự phân công của Thường trực, cụ thể như sau:

+ Thường trực HĐND huyện tổ chức giám tình hình cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến 2022.

+ Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện tổ chức giám sát hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 06/10/2020 của HĐND huyện Nam Đông về “Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2025”.

+ Các Ban của HĐND huyện xây dựng kế hoạch thẩm tra Tờ trình, đề án và báo cáo trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND khóa VII.

+ Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch thẩm tra, giám sát kết quả xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 và một số ý kiến, kiến nghị tại kỳ họp trước đang giải quyết.

5. Các hoạt động khác

- Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, Thường trực HĐND huyện cùng với lãnh đạo UBND huyện triển khai kế hoạch đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023; tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; lễ giao nhận quân năm 2023; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

- Thường trực và các Ban của HĐND huyện đã duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong hoạt động với các cơ quan, tổ chức hữu quan khác đóng trên địa bàn huyện, bảo đảm sự thống nhất theo đúng nguyên tắc và quy định của pháp luật.

- Phối hợp với UBND huyện thảo luận và thống nhất những vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện Nghị quyết của HĐND giữa hai kỳ họp.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm: Sáu tháng đầu năm 2023 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự phối hợp hoạt động có hiệu quả của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện với UBND huyện, UBMTTQVN huyện và các phòng, ban, ngành cấp huyện, cùng với vai trò trách nhiệm của mỗi đại biểu HĐND huyện đã hoàn thành tốt chương trình kế hoạch đã đề ra. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết HĐND huyện đã được UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Thường trực HĐND đã xây dựng Chương trình công tác năm và cụ thể hóa trong hoạt động hàng tháng, quý, nhất là chương trình giám sát chuyên đề để thực hiện đảm bảo đúng theo kế hoạch đề ra. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri, trả lời ý kiến cử tri; phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết các vấn đề phát sinh được thực hiện theo đúng quy trình và quy định của pháp luật. Sau kỳ họp, các Nghị quyết của HĐND huyện được đại biểu HĐND huyện triển khai đến cử tri và nhân dân. Hoạt động của HĐND huyện ngày càng được đổi mới như: Chất lượng thẩm tra, giám sát ngày một được nâng lên; giám sát thường xuyên được tăng cường; mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND huyện và các cơ quan liên quan ngày càng được chặt chẽ hơn.

Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND huyện thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các cuộc giám sát xác định cụ thể, rõ có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nội dung quan trọng, bức xúc được cử tri và nhân dân quan tâm; công tác giám sát, khảo sát được chuẩn bị chu đáo, các cơ quan, ban, ngành liên quan, các đơn vị thuộc đối tượng giám sát đã phối hợp chặt chẽ đảm bảo đúng theo mục đích, yêu cầu đề ra. Qua giám sát đã đánh giá làm rõ và khẳng định những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các ngành liên quan; đồng thời các đoàn giám sát nêu nhiều ý kiến, kiến nghị với chính quyền các cấp và các ngành liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, vướng mắc chưa giải quyết; góp phần thực hiện đạt kết quả khá trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Khuyết điểm, hạn chế

Việc đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tuy đã được Thường trực HĐND huyện giám sát, nhưng có một số vấn đề giải quyết còn kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm; một số vấn đề giao xã phối hợp xử lý vẫn còn chậm. Nội dung thảo luận, chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại các kỳ họp còn hạn chế.

Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở một số Tổ gửi về Thường trực HĐND huyện chất lượng chưa cao. Một số lãnh đạo các ban HĐND huyện chưa sắp xếp thời gian hợp lý để tham gia đoàn giám sát chuyên đề do Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện tổ chức.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023. HĐND huyện, Thường trực và các Ban HĐND huyện sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tăng cường giám sát thường xuyên về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Nhất là về sản xuất vụ Hè thu, vận động nhân dân chăm sóc phát triển kinh tế vườn và chăn nuôi; Kiểm tra, đôn đốc UBND, các cơ quan hữu quan, ban, ngành đoàn thể đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2023.

2. Thường trực và các Ban HĐND huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hoàn thành chương trình giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2023:

- HĐND huyện xây dựng Kế hoạch, đề cương giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND và Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 26/7/2021 “về đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trường Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Khe Tre giai đoạn 2021-2025”.

- Thường trực HĐND huyện: Giám sát kết quả xử lý, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 và các kiến nghị còn tồn đọng từ các kỳ họp trước HĐND huyện; Tổ chức giám sát việc thực hiện kết luận giám sát của Thường trực HĐND huyện.

- Ban Pháp chế HĐND huyện: Giám sát kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân giai đoạn 2019 – 2022.

3. Tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND huyện và UBNDTTQVN huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện để thống nhất chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7 của HĐND huyện khóa VII.

- Tổ chức kỳ họp thứ 7, lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, Trưởng Ban HĐND và Ủy viên UBND huyện.

4. Chỉ đạo các Ban Hội đồng nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, nghị quyết trình tại kỳ họp.

5. Tổ chức Hội nghị giao Ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

6. Tiếp tục nghiên cứu và từng bước đổi mới phương thức hoạt động của HĐND trong tổ chức các kỳ họp, tổ chức giám sát theo hướng chuyên sâu các nội dung chuyên đề để có những định hướng chính xác trong quá trình xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương đảm bảo theo chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

7. Thực hiện tốt công tác phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện về công tác giám sát, tiếp dân, tiếp xúc cử tri; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh

đến công tác tại địa phương; phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện theo quy chế phối hợp hoạt động; thường xuyên giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân, đặc biệt là các vụ việc nổi cộm nhằm tạo chuyển biến cụ thể trong công tác này.

8. Tham gia công tác lãnh đạo chung của huyện; phối hợp với UBND huyện xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND và các chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn huyện.

9. Bám sát nghị quyết của Đảng cấp trên và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; tăng cường mối quan hệ và có sự phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các ban ngành liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND tỉnh;
- VP HĐND tỉnh;
- BTV Huyện ủy;
- TT. HĐND; UBND, UBMT huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các ĐB.HĐND huyện;
- VP HĐND-UBND huyện;
- TT.HĐND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, LT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Huỳnh Thị Lan